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สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันท่ีซ้ือง่ายขายคล่องนับวันจะแพร่ระบาด

สู่เด็กและเยาวชนมากข้ึน ดุษฎียา สถิรวณิชย์ หรือ	 “แนน” ในฐานะ 

คณะกรรมการนกัเรียน โรงเรยีนแจง้วทิยา ตำาบลบอ่ยาง อำาเภอเมอืง จงัหวดั

สงขลา รับรู้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

“เพื่อนบางคนตกเป็นทาสยาเสพติด และเกรงว่า “ยาร้าย” จะเล็ดลอด 

เข้ามาในรั้วโรงเรียน”

แนนจึงตัดสินใจตั้งกลุ่ม Special of Art พร้อมกับชักชวนเพื่อนๆ ใน

โรงเรยีนซึง่ประกอบดว้ย ณชิากร มนุอีภบิาล หรอื “อิว๋”  ชาลสิา จรินนทพงษ ์

หรือ “แจม”  รัชนีกร แซ่ลิ้ม หรือ	“แพท” และ พงศธร คงดี หรือ	“กอล์ฟ”  

ทำาโครงการเยาวชนคนสรา้งสรรคข้ึ์น เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ในโรงเรียน

 เพื่อนช่วยเพื่อน...พี่ช่วยน้อง 
แนนในฐานะหัวหน้าโครงการเล่าว่า	 ขณะนั้นเธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่	 3	 ถือเป็นช้ันสูงสุด	 และเป็นประธานนักเรียนด้วยมองเห็นว่ายาเสพติดเป็น

ปัญหาอันดับต้นๆ	ของโรงเรียน	เพราะเพื่อนหรือน้องบางคนไม่เพียงแค่ลักลอบ

เสพยาในโรงเรียนเท่านั้น	 แต่ยังกลับไปเสพในชุมชนอีกด้วย	 พอครูทราบก็จะมี

มาตรการลงโทษที่เด็ดขาด	 ตั้งแต่คาดโทษ	พักการเรียน	 ไปจนถึงไล่ออก	 ซึ่งเธอ

มองวา่จะสง่ผลกระทบตอ่อนาคตในระยะยาวของเพือ่นและนอ้งๆ	ทัง้ยงัสะเทือน

ไปถึงสถาบันการศึกษา	สถาบันครอบครัว	รวมถึงสถาบันสังคม	เห็นว่าวิธีการของ

ครูไม่ใช่หนทางแก้ไขปัญหาที่ดี	

“ถา้เพือ่นหรอืนอ้งตดิยา แลว้ครเูขา้ไปตกัเตอืน ตเิตียน ทำาโทษ แทนที่

เพื่อนหรือน้องจะคิดได้ กลับจะย่ิงทวีอารมณ์รุนแรงมากข้ึน อยากท้าทาย 

อยากประชด หรือบางรายถูกไล่ออกจากโรงเรียนไปแล้ว ก็ยังกลับมาชวน

เพื่อนในโรงเรียนให้ไปเสพยาด้วยกัน แต่หากเราใช้ความเป็นเพื่อนเป็นพี่

Special of Art… 
สกัดกั้นยาเสพติด
กลุ่ม Special of Art

“	ถ้าเพื่อนหรือน้องติดยา	แล้วครูเข้าไปตักเตือน	ทำาโทษ	แทนที่จะคิดได้	กลับจะยิ่งทวี
อารมณ์รุนแรงมากขึ้น	อยากท้าทาย	อยากประชด...แต่หากเราใช้ความเป็นเพื่อนเป็นพี่
เข้าไปพูดคุย	ชักชวนให้เขาร่วมทำากิจกรรมอื่นๆ	ที่มีประโยชน์	คอยติดตามให้กำาลังใจ
อย่างสม่ำาเสมอ	เขาจะค่อยๆ	ห่างจากยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ	จนเลิกได้ในที่สุด ”
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เข้าไปพูดคุย ชักชวนให้เขาร่วมทำากิจกรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์ คอยติดตาม

ใหก้ำาลงัใจอยา่งสม่ำาเสมอ เขาจะคอ่ยๆ หา่งจากยาเสพตดิมากขึน้เรือ่ยๆ จน

เลิกได้ในที่สุด”	แนนให้ความเห็นอย่างเข้าใจในอารมณ์ของวัยรุ่น		

ประกอบกบัหนา้ทีข่องคณะกรรมการนกัเรยีน	ทีแ่นนตอ้งคอยตรวจกระเปา๋

นักเรียนทุกคนในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ	 3	 วัน	 แม้จะ

เป็นการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะตรวจวันไหน	ทำาให้แนนเห็น 

รูปแบบการซุกซ่อนที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ	แต่ก็เจอสารเสพติดเกือบทุกครั้ง	จึงนำามา

หารอืกนัในกลุม่	และวางแผนจดักจิกรรมคา่ยอบรมใหก้บักลุม่เปา้หมายในโรงเรยีน

รู้เท่าทันยาเสพติด	 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น	 3	 ช่วงช้ัน	 คือ	 เด็กเล็กตั้งแต่ช้ัน 

อนบุาล	-	ป.3		เดก็กลางตัง้แตช่ัน้	ป.4	-	ป.6	และเด็กโตคอืชัน้	ม.1	-	ม.3	เนือ่งจาก

โรงเรียนแจ้งวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนมากกว่า	3,000	คน

 ยาเสพติด...แก้ไม่ได้ในครั้งเดียว
	 แนนเล่าต่อว่า	 เม่ือคิดจะทำาค่าย	 เธอและเพื่อนๆ	 จึงเริ่มวางแผนจัด

กิจกรรม	โดยแบ่งการอบรมเป็น	3	วัน	เริ่มจากแนะนำาให้รู้จักแกนนำาหลัก	5	คน	

พร้อมกับชี้แจงหน้าที่ว่าแต่ละคนทำาอะไรบ้าง	 วันรุ่งขึ้นจึงอบรมให้ความรู้เรื่อง 

ยาเสพติด	โดยช่วงเช้านิมนต์พระมาให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม	สอดแทรก

ในกิจกรรมเพราะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ	จากนั้นจึงให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	

โดยกอ่นหนา้นีแ้กนนำาทัง้	5	คน	ไดเ้ชญิวิทยากรจากสำานกังานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค	 9	 มาให้ความรู้กับคณะกรรมการนักเรียน

รวมถึงหัวหน้าห้องทุกชั้นเรียน	แล้วช่วยกันนำาความรู้ทั้งหมดมาประมวลนำาเสนอ

ในรูปแบบพาวเวอร์พอยต์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้

วันสุดท้ายเป็นการทำากิจกรรมสันทนาการคลายเครียด	หลังปิดการอบรม

แล้วแกนนำาและสภานักเรียน	 จำานวน	 46	 คน	 ร่วมกันลงพื้นที่รอบโรงเรียนเพื่อ

สำารวจจุดเสี่ยง	และสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันทำาให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า	เด็กที่

เสพยาเสพติดส่วนใหญ่มักจะติดเกมด้วย	 เมื่อกลับจากโรงเรียนก็จะขลุกอยู่ตาม

รา้นเกม	ไมช่ว่ยผูป้กครองทำางานบา้น	ซ้ำาเมือ่มาโรงเรยีนกไ็มต่ัง้ใจเลา่เรยีนหนงัสอื

“การแกป้ญัหายาเสพตดิ คงไมส่ามารถทำาไดใ้นชว่งระยะเวลาสัน้ๆ แค่

คร้ังเดียวแล้วได้ผล แต่ต้องทำาอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง พวกเราจึงให้ความรู้

เรื่องยาเสพติดหน้าเสาธงทุกวัน พอถึงช่วงพักเที่ยงก็เดินตรวจตามห้องน้ำา

ทัง้กอ่นและหลงัรบัประทานอาหาร เพราะถอืเปน็จุดเสีย่งทีน่กัเรยีนมกัจะใช้

เปน็สถานทีห่ลบมาเสพยาเสพตดิ ขณะเดยีวกันกไ็ดป้รกึษากบัอาจารยข์อใช้

ช่วงเวลาเรียนในบางวันทำากิจกรรมอบรมเรื่องยาเสพติด ซ่ึงก็ได้รับความ 

ร่วมมือด้วยดี ทำาให้สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ทุกเดือน”	แนนอธิบาย

 แทรก “สาระยาเสพติด” 
 ในทุกสื่อของโรงเรียน

และเพือ่ใหก้ารสือ่สารสาระเรือ่งยาเสพตดิเขา้ถงึเพ่ือนๆ	

ในโรงเรียนอย่างแท้จริง	แนนและทีมงานจึงนำา	“สื่อ”	ทุกชนิด

ที่มีอยู่ในโรงเรียนมาใช้	หวัง	“กระตุ้นจิตสำานึก”	ของนักเรียน 

ให้ห่างไกลจากยาเสพติด	 เช่น	 เสียงตามสาย	อย.น้อย	ที่เปิด

ทุกเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงพักเท่ียง	 ซึ่งแต่เดิมสื่อนี้โรงเรียน

เองก็ยังไม่มีเป้าหมายชัดเจน	 เพียงใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่างของโรงเรียนและให้สาระบันเทิงท่ัวไปเท่าน้ัน	แต่เม่ือ

มีโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์เกิดขึ้นจึงมีการปรับเปลี่ยน

เนือ้หาของเสยีงตามสายใหมใ่หเ้ปน็เรือ่งของยาเสพตดิทัง้หมด	

ส่วนสื่ออื่นๆ	 อาทิ	 มโนราห์	 วงดนตรีโรงเรียน	 หนังตะลุงคน	 

ก็พยายามสอดแทรกเนื้อหาเรื่องพิษภัยของยาเสพติดเข้าไป

ด้วยทุกครั้งที่มีการแสดง

ณิชากร มุนีอภิบาล หรือ “อิ๋ว”	หนึ่งในแกนนำาบอกว่า	

การสือ่สารกบัวยัรุน่จำาเปน็ต้องใชส่ื้อทกุอยา่งทีมี่อยู ่ลำาพงั

การจดับอรด์นทิรรศการหรอืการอบรมใหค้วามรูอ้ยา่งเดยีว

คงไม่เพียงพอ เพราะวัยรุ่นส่วนใหญ่ให้ความสนใจน้อย  

แต่เมื่อนักดนตรีของโรงเรียนนำาเรื่องยาเสพติดไปพูดคุย

ระหว่างหยุดพักการแสดงบนเวที หรือนักแสดงมโนราห์  

คนเล่นหนังตะลุง นำาปัญหาเรื่องยาเสพติดไปเป็นเนื้อหา 

ในการร้องและแสดงโชว์ จะมีเสียงกรี๊ด เกิดปฏิกิริยา 

ตอบสนอง...เป็นกระแสตอบรับจากวัยรุ่นอย่างล้นหลาม  

จึงถือว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากและโดนใจกว่า  

“	หากเราใช้ความเป็นเพื่อน
เป็นพี่เข้าไปพูดคุย	ชักชวน 
ให้เขาร่วมทำากิจกรรมอื่นๆ 
ที่มีประโยชน์	คอยติดตาม 
ให้กำาลังใจอย่างสม่ำาเสมอ	
เขาจะค่อยๆ	ห่างจาก 
ยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ	 
จนเลิกได้ในที่สุด	”

ผลจากการทำางานแมจ้ะไมส่ามารถขจดัยาเสพตดิให้หมด

ไปจากโรงเรียนได้	แต่พวกเราก็มีส่วนช่วยคลี่คลายปัญหาได้ใน

ระดับหนึ่ง	 สังเกตได้จากการตรวจกระเป๋านักเรียนช่วงหลังๆ	

จะพบการซุกซ่อนยาเสพติดมาโรงเรียนน้อยลง	 และยังช่วย

เพื่อนรายหนึ่งให้เลิกเสพยา	เลิกสูบบุหรี่ได้	พวกเราสังเกตเห็น

ว่าเพื่อนคนนี้มีรูปร่างสูงใหญ่น่าจะเล่นกีฬาได้ดี	จึงชักชวนเขา

ให้เข้ามาเล่นกีฬาโรงเรียนทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลจนเขา

เลิกได้ในที่สุด	

“ตอนแรกเพื่อนก็ไม่ชอบ แต่ครูพละและพวกเรา 

ร่วมมือกันมาช่วยดูแลเพื่อนคนนี้อย่างใกล้ชิด ช่วงฝึกซ้อม

ก็ดึงเขามาเข้าค่ายกินนอนที่โรงเรียนเพื่อเก็บตัว จนเพื่อน

เริม่สนกุกบัการเลน่กฬีาฟตุบอล ไดพ้บสังคมใหมท่ีห่า่งไกล

จากยาเสพติด ไม่จมจ่อมกับสภาพเดิมๆ ที่เลิกเรียนกลับ

บ้านแล้วต้องเจอพ่อแม่ติดเหล้า ทำาให้เขาต้องหันเข้าหา 

ยาเสพติดด้วย และผลจากการมุ่งมั่นเล่นกีฬาฟุตบอล  

ก็ทำาให้เขากลายเป็นนักฟุตบอลที่สร้างช่ือเสียงให้กับ

โรงเรียน”	อิ๋วเล่าด้วยน้ำาเสียงที่แสดงถึงความภาคภูมิใจ	

 วางแผนดี...ช่วยลดภาระงาน
ดูเหมือนว่าการทำาโครงการของกลุ่ม	Special	of	Art	จะ

ราบรืน่	เพราะได้รบัความรว่มมอืจากครอูาจารยใ์นโรงเรยีนเปน็

อย่างดี	 แต่เมื่อสอบถามในเชิงลึกเด็กๆ ต่างบอกเป็นเสียง

เดียวกันว่า “ปัญหา” จากการทำายังมีอยู่  แม้จะเริ่มต้นจาก

ปัญหาจุกจิกเล็กๆ น้อยๆ แต่เมื่อสะสมนานวันเข้าก็กลาย

เป็นความขัดแย้งกันในกลุ่ม เช่น ความคิดเห็นไม่ตรงกัน 

การแบ่งงานไม่เสมอภาค บางคนได้ทำางานมากบางคนได้

ทำาน้อย แต่ละคนไม่ค่อยมีเวลาว่าง ต้องสวมหมวกหลาย

ใบ ด้วยความที่แกนนำาทุกคนเป็นคณะกรรมการนักเรียน 

เมือ่มงีานโรงเรยีนหรอืกจิกรรมการแขง่ขนัตา่งๆ ครก็ูจะดงึ

ไปร่วมด้วยเสมอ ทำาให้ทั้งกลุ่มรู้สึกเหนื่อยและท้อ

“	แนนและทีมงานจึงนำา	“สื่อ”	ทุกชนิดที่มี 
อยู่ในโรงเรียนมาใช้	หวัง	“กระตุ้นจิตสำานึก”  
ของนักเรียนให้ห่างไกลจากยาเสพติด	”
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ดวงแกว้ แกลว้ทนงค์ หรอื “พ่ีกลว้ย” พีเ่ลีย้งโครงการ 

เล่าว่า พอเริ่มเห็นอาการของเด็กๆ	เราก็ให้คำาแนะนำาพวกเขา

วา่ให้สอดแทรกแผนการจดักจิกรรมไวใ้นแผนงานหลักของ

โรงเรียน เพื่อไม่ให้แต่ละคนรู้สึกว่ามีภาระงานเพิ่มข้ึนจน

ล้นมือ ทำาให้เด็กกลุ่มนี้คิดได้และเกิดความกระตือรือร้นที่

จะวางแผนการทำางานอีกครั้ง โดยใช้แผนงานของโรงเรียน

เป็นธงนำา จากนั้นก็ค่อยๆ ดูว่าจะสอดแทรกกิจกรรมของ

โครงการเข้าไปในจุดไหนได้บ้าง อาทิ ช่วงส่งท้ายปีเก่า

ตอ้นรับปีใหม่จะมีการแสดงคอนเสริต์วงดนตรขีองโรงเรยีน 

กจ็ดัให้มกีารเสรมิความรูเ้รือ่งยาเสพตดิเขา้ไป ให้นกัดนตรี

พดูสาระความรู้เพ่ิมเตมิแทนทีจ่ะเลน่ดนตรีเพยีงอยา่งเดียว 

หรือช่วงที่โรงเรียนมีกิจกรรมใหญ่ประจำาปีจะมีการแสดง

หนังตะลงุคนและรำามโนราห ์กน็ำาเรือ่งทีเ่กีย่วกบัยาเสพติด

มาเป็นเนื้อหาในการแสดงหรือบทร้อง เป็นต้น

“กิจกรรมหยุดชะงักไปราว 2 สัปดาห์ ในช่วงกลางโครงการ 

เพราะเพือ่นในกลุม่อยากใหบ้ทเรยีนแนนทีอ่าศยัความเปน็

หัวหน้าโครงการและประธานนักเรียนใช้อำานาจเผด็จการ 

ทัง้วางแผน ส่ังการ และทำาทกุอยา่งเองโดยไมฟ่งัเสียงเพือ่น 

และไมก่ระจายงานใหเ้พือ่น  ทัง้ 4 คนจงึไปปรกึษาอาจารย์

คะนึงนิจ คำาใส ที่ปรึกษาโครงการ ว่าจะไม่มาช่วยทำางาน

สกัระยะหนึง่ เพือ่ใหเ้วลาแนนทบทวนตวัเอง ซึง่ระหวา่งน้ัน

อาจารย์คะนงึนิจได้เรยีกแนนมาคยุ พรอ้มกบัแนะนำาใหม้อง

เห็นความสำาคัญของเพื่อนร่วมโครงการแต่ละคน แนะนำา

หลักการทำางานกลุ่ม ที่ต้องฟังเสียงเพื่อน ต้องกระจายงาน

ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน ทำาให้แนนเริ่ม

ปรับปรุงตัวเอง ขณะที่เพื่อนๆ ก็กลับเข้ามาช่วยงานอย่าง

กระตือรือร้น”	 พี่กล้วยเล่าถึงอุปสรรคระหว่างการทำางานของ

เด็กๆ	กลุ่มนี้

ด้วยศักยภาพของแกนนำากลุ่ม Special of Art ท่ีทุกคน

มีเป็น “ทุนเดิม” อยู่แล้ว ในฐานะคณะกรรมการนักเรียน 

ทีต่อ้งทำากิจกรรมรว่มกบัโรงเรยีนมาโดยตลอด  เมือ่ต้องมา

ทำาโครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์พวกเขาจึงสามารถ 

ตอ่รองกบัอาจารยห์รอืผูบ้รหิารโรงเรยีนเรือ่งการจดัการกบั

ปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนได้ โดยไม่ยึดติดกับกรอบ

กติกาของบทลงโทษเดิมๆ ที่โรงเรียนวางไว้ และผลที่ได้ก็

เป็นที่น่าพอใจ เด็กไม่หมดอนาคตทางการศึกษา ไม่กลาย

เป็นภาระของครอบครัว ชุมชน  และสังคมในระยะยาว

 ได้ผลงาน…ได้การเรียนรู้
วันน้ีแม้โครงการจะจบลง	 แกนนำาต่างแยกย้ายกันไป

ศึกษาต่อ	 แต่สภานักเรียนโรงเรียนแจ้งวิทยา ยังคงใช้แผน

ประจำาปีของโรงเรียนท่ีถูกสอดแทรกด้วยแผนกิจกรรมโครงการ

เป็นแนวทางในการดำาเนินงาน เพราะตระหนักดีว่าปัญหา

ยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันส้ัน และ 

แผนกิจกรรมท่ีแทรกไว้ก็ไม่ได้เป็นการเพ่ิมงานเพ่ิมภาระ 

แต่ช่วยให้ทำางานควบคู่กันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์ทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน

และนอกจากผลงานที่ฝากไว้กับโรงเรียน	 แนนในฐานะ

หัวหน้าทีมบอกว่า	 โครงการน้ีทำาให้เธอเห็นตัวเองมากข้ึน	 

โดยเฉพาะเรื่องภาวะความเป็นผู้นำา

“จากเดิมเปน็คนทีเ่ชือ่มัน่ในตวัเองสงูมาก ไม่ฟงัเสียง

เพื่อนในกลุ่มเลย คิดวางแผน สั่งการตัดสินใจเองทั้งหมด 

พอสั่งแล้วเพื่อนไม่ทำาหรือทำาไม่ได้ด่ังใจก็จะลงมือเอง  

จนรูส้กึเหนือ่ยและทอ้มาก พอทำาโครงการไดร้ะยะหนึง่รูส้กึ

ได้ว่าถูกเพื่อนทิ้ง จึงเริ่มกลับมามองตัวเอง พยายาม

ปรบัปรงุตวั  ฟงัความคดิเหน็ของเพือ่นมากขึน้ เริม่กระจาย

งานให้เพื่อนอย่างทั่วถึง  ทำาให้เราเข้าใจเพื่อนมากขึ้น แต่

ในฐานะหัวหน้าโครงการเราก็ยังต้องตัดสินใจในข้ันตอน

สุดท้ายอยู่ดี”

แนนบอกตอ่ว่า	โครงการนีท้ำาใหเ้ธอไดพ้ฒันาความรูเ้รือ่ง

ยาเสพติด	 จากที่เคยรู้จักแบบผิวเผิน	 ก็รู้จักชนิด	 โทษภัยของ 

ยาเสพติดชัดเจนขึ้น		ทำาให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถเข้ามา

ทำาโครงการทีเ่ปน็ปญัหาระดบัชาตไิด	้ถงึแมส้ิง่ทีท่ำาจะเปน็เพยีง

การเริ่มต้นในจุดเล็กๆ	 ก็ตาม	 แต่การทำางานครั้งนี้ทำาให้เธอ

มั่นใจมากขึ้นว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเจองานหนักหนาแค่ไหน	เธอก็

ต้องทำาให้ได้	

ขณะที่อิ๋วบอกว่า	 ผ่านไป	 4	 เดือนกับการทำาโครงการนี้

เธอเริ่มใจเย็นลง	 คิดได้ว่าการทำางานกับเพื่อนต้องพร้อมที่จะ

รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย	

“เมื่อก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนมาก ถ้าไม่ได้ดั่งใจจะ

โวยวายทันที เช่น ในช่วงเสนอโครงการ ถูกวิพากษ์วิจารณ์

มากจนร้องไห้ โวยวายจะไม่ทำาต่อแล้ว แต่พอได้พูดคุยกับ

เพื่อนกับครูและพี่เลี้ยงโครงการ ก็เริ่มใจเย็นลง พยายาม

คิดตามโดยใช้เหตุผลกำากับ ขณะเดียวกันก็ฝึกเรื่องการ

เขา้ใจเพือ่น ฝกึภาวะการเปน็ผู้นำา ฝึกการทำางาน อะไรทีท่ำา

ไม่เป็นไม่รู้ ต้องไม่อายที่จะถาม หรือขวนขวายหาความรู้

เพิ่มเติม ทำาให้กล้าแสดงออกเพิ่มข้ึน เมื่อจัดกิจกรรมก็

สามารถพดูอธบิายส่งตอ่ความรูใ้ห้กบันอ้งๆ ในโรงเรยีนได ้ 

การทำาโครงการนี้ทำาให้เราเกิดความมั่นใจว่าเราได้ทำาใน 

สิ่งที่ถูกต้อง เพราะเมื่อเพื่อนๆ น้องๆ ไม่ยุ่งกับยาเสพติด 

พ่อแม่เขาก็สุขใจ เราจึงพลอยสุขใจตามไปด้วย”

สำาหรับแจมแม้จะรับหน้าที่ช่วยเหลืองานทั่วไป	 แต่สิ่งที่

แจมบอกว่า	 เป็นประโยชน์กับตัวเองมาที่สุดคือได้ฝึกคิดและ 

นำาเสนอ

“เมื่อก่อนค่อนข้างเก็บตัว ไม่กล้าแสดงออก เวลา

เพ่ือนประชุมหารือกันก็จะคอยรับฟังอย่างเดียว ไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็น กระทั่งทำาโครงการได้ระยะหนึ่งเริ่มเรียนรู้ว่า

เราตอ้งหดัคดิ หดัแสดงออกภายใตห้ลกัความเปน็จริงและ

เหตุผล เนื่องจากแกนนำาทุกคนต้องช่วยกันระดมความคิด

ในทกุขัน้ตอนของการทำางาน เมือ่ใครนำาเสนอขึน้มา เพ่ือน

ก็จะรับฟัง และนำาไปใช้เป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจ”

ซึง่กค็ลา้ยๆ	กบัแพททีเ่ปน็คนขีอ้าย	ชอบเกบ็ตวั	ไมส่งุสงิ

กับเพื่อน	 แต่พอผ่านกระบวนการทำางานในโครงการทำาให้เธอ

ได้เรียนรู้ว่า	 เธอจะนิ่งเฉยเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว	 ถ้าไม่เห็นด้วย

หรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากกลุ่ม	 ก็ต้องพูด	 และ

ต้องอธิบายให้เพื่อนรู้ด้วยเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

“ไมอ่ยากเชือ่เหมอืนกนัวา่คนขีอ้าย ไมก่ลา้แสดงออก 

อย่างเราจะกล้าพูดกล้านำาเสนองานได้...คิดว่าคงมาจาก 

“กระบวนการ” อบรมที่พี่ๆ จากสงขลาฟอรั่มฝึกฝนให้ 

ทำาใหเ้รากลา้พดูกลา้แสดงออก ปา้หนพูดูเสมอวา่ความเห็น

ของเราไม่มีผิด ไม่มีถูก คิดว่าสิ่งนี้แหล่ะที่ทำาให้เรากล้า 

มากขึ้น” 

นี่คืออีกหนึ่ง “กระบวนการเรียนรู้” ท่ีกลุ่ม Special  

of Art ได้ “เรียนรู้” จากการลงมือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการ 

ตั้งโจทย์ การวางแผนการทำางาน การประสานงาน การคิด

ทำากิจกรรม การค้นคว้าหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ และ 

ที่สำาคัญคือ “การทำางานเป็นทีม” ที่พวกเขาต้องรู้ตัวตน 

ทัง้ของตนเองและเพือ่นรว่มทมี เพือ่ใหก้ารทำาโครงการของ

พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

.....

“	ด้วยศักยภาพของแกนนำากลุ่ม	ที่ทุกคน 
มีเป็น	“ทุนเดิม”	ในฐานะคณะกรรมการนักเรียน
ที่ทำากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนมาโดยตลอด 
เมื่อมาทำาโครงการพวกเขาจึงสามารถต่อรอง
กับอาจารย์หรือผู้บริหารโรงเรียนเรื่องการ
จัดการกับปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนได้	
โดยไม่ยึดติดกับกรอบกติกาของบทลงโทษเดิมๆ	
ที่โรงเรียนวางไว้	”

โรงเรียนแจ้งวิทยา
โครงการเยาวชนคนสร้างสรรค์
กลุ่ม Special of Art
นางสาวดุษฎียา	สถิรวณิชย์

เด็กหญิงณิชากร	มุนีอภิบาล

เด็กหญิงชาลิสา	จิรนนทพงษ์

เด็กหญิงรัชนีกร	แซ่ลิ้ม

เด็กชายพงศธร	คงดี

ที่ปรึกษาโครงการ : อาจารย์คะนึงนิจ	คำาใส


